

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	43024711
Date :	26 มี.ค. 2543	Page :	5
Keyword		Source :	สยามรัฐ No :

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติคุณ '100 ปี' สมเด็จพระเจ้า กับพัฒนาการเกษตร

พระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าฯ

เป็นเวลาเกือบจะครบ 4 ปีแล้วในการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แต่ความรู้สึกของคนไทยทั้งแผ่นดินมิได้เคยลืมเลือน พระองค์ท่านยังสถิตอยู่ในดวงใจคนไทยชั่ววันรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกในน้ำพระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้า โดยในปีพุทธศักราช 2543 เป็นปีแห่งการเสด็จพระราชสมภพ 100 ปีของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จึงได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าในงาน "100 ปี สมเด็จพระเจ้ากับการพัฒนาการเกษตร" ขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โครงการพัฒนาตอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

สวนแม่ฟ้าหลวง สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้มาท่องเที่ยว
ได้ดูความสวยงามของต้นไม้ ดอกไม้
ถ้าคนที่มาเหยียบย่ำ หรือทำลายต้นไม้ ดอกไม้ใบหญ้า
แม้แต่คนละเล็กคนละน้อย
คนที่มาข้างหลังก็จะไม่มีโอกาสได้ดูความสวยงามนี้

ไร่ หรือประมาณ 150 ตารางกิโลเมตร มีหน่วยงาน 35 หน่วยงาน จาก 6 กระทรวง เข้าร่วมโครงการและดำเนินงาน ภายใต้แผนงานเดียวกัน มีมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำหน้าที่ประสานงานกับองค์กรของรัฐ และภาคเอกชน ประการสำคัญคือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จฯแปรพระราชฐานไปประทับบนดอยตุง เพื่อทรงงานปลูกป่าด้วยพระองค์

สำเร็จไม่ได้ หากปากท้องราษฎรยังไม่อิ่ม” “แม่ฟ้าหลวง” ได้ทรงใช้ไร่แม่ฟ้าหลวงเป็นที่ “ปลูกคน” และ “ปลูกสิ่งแวดล้อม” ไปพร้อมๆ กัน

ด้วยพลังแห่งความรักและศรัทธา ตลอดจนพระบารมีของ “สมเด็จพระย่า” ระยะเวลาผ่านไปเพียง 10 ปี ดอยตุงวันนี้กลับเขียวข่มด้วยป่าต้นน้ำลำธาร ป่าเศรษฐกิจ และป่ายังชีพ (ป่าพระราชทาน) ฯลฯ เป็นแหล่งทำมาหากินของประชากรในพื้นที่ ซึ่งเป็นดิน

ยังคงเป็นภาพแห่งความประทับใจของชาวไทยทั่วประเทศ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยังทรงมีพระชนม์ชีพ ได้ทรงแบ่งเบาะและส่งเสริมสนับสนุนพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นระยะเวลายาวนาน การพัฒนาการเกษตร และการส่งเสริมอาชีพชาวไทยภูเขา ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการตามแนวพระราชดำริ และในช่วงหลังๆ แห่งพระชนม์ชีพได้ทรงดำเนินการในเรื่องปลูกป่ารักษาต้นน้ำลำธารอย่างจริงจัง เพื่อพลิกฟื้นผืนแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักดอยตุงขึ้นที่ดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อเสด็จฯประทับดูแลโครงการปลูกป่าด้วยพระองค์เอง

พอเอ่ยชื่อ “ดอยตุง” ประชาชนชาวไทยจะคิดถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จพระย่า” ของพวกเรา และ “แม่ฟ้าหลวง” ของชาวเขาทันที

ทุกคนยังจดจำพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะทรง “ปลูกป่าบนดอยตุง” นับตั้งแต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จฯด้วยรถยนต์พระที่นั่งไปสักการะพระธาตุดอยตุงเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2509 และเสด็จฯเปิดโรงเรียนศรีสมวงศ์ของตรวจตระเวนชายแดน และเยี่ยมราษฎรบนดอยตุง เยลลี่คอปเตอร์ในปีถัดมา ทรงได้ทอดพระเนตรภูเขาสูงเสียดฟ้าของดอยตุงหัวโล้นมีความแห้งแล้งไม่ไปด้วยพืช ไร่เลื่อนลอยและไร่ฝิ่น

เมื่อเสด็จฯเยี่ยมราษฎร ตำรวจตระเวนชายแดน การ ตามถิ่นทุรกันดารแถบนี้ทุกปีก็ทรงทราบถึงความลำบากยากแค้นของประชาชนที่ต้องดิ้นรนเสี่ยงในทางที่ไม่สมควรเพื่อความอยู่รอด เช่น การตัดโค่นไม้ทำลายป่าแล้วเผาทิ้งเพื่อทำไร่เลื่อนลอยและปลูกพืชเสพติด ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ประเทศชาติ เป็นต้นว่า เกิดการระดังพังทลายของดินร่วนซุยดินเลนน้ำในหน้าแล้ง เกิดอุทกภัยในหน้าฝน ตลอดจนภัยธรรมชาติอื่นๆ และปัญหายาเสพติด

วันเวลาผ่านไป 20 ปี ในสมัยรัฐบาล ซึ่งมี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้สนองพระราชปณิธานด้วยการตั้ง โครงการพัฒนา ดอยตุง ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 ในพื้นที่ 93,515



อง หัวใจของดอยตุง คือ “พระตำหนักดอยตุง” บ้านหลังแรกที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงสร้างด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เมื่อพระชนมพรรษา 88 พรรษา เพื่อใช้เป็นที่ทรงงานปลูกป่าในโครงการพัฒนาดอยตุง ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชากรในพื้นที่ เพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติที่สูญเสียไปให้กลับคืนเป็นป่าต้นน้ำลำธาร ป่าเศรษฐกิจ และป่ายังชีพ พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ การศึกษา สุขภาพอนามัย ตลอดจนการกระจายรายได้ การแก้ปัญหาเสพติด และสร้างอาชีพที่มั่นคงถาวร ให้ราษฎรในพื้นที่สามารถพึ่งตนเองได้ โดยการพัฒนาดังกล่าวสอดคล้องกับพระราชโบายของพระองค์ท่าน ที่ทรงต้องการให้ “คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้” และ “โครงการพัฒนาใด ๆ จะ

อาศัยของชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ มีอยู่ด้วยกัน 26 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ชนกลุ่มน้อยใหญ่ จีนฮ่อ เผ่าอีเก้อ เผ่ามูเซอ ประการสำคัญคือ เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการกระจายงานกระจายรายได้ไม่มีที่สิ้นสุด

บนดอยตุงมีการทำถนนไปยังหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านมีประปาภูเขา ไฟฟ้า และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มีสถานีอนามัย สาธารณสุขชุมชน การบำบัดรักษาทางวิทย์สู่อาร ด้านการศึกษา มีศูนย์เด็กอ่อน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ศูนย์ศึกษาชุมชนชาวเขาที่สอนเด็กในเวลากลางวัน และสอนผู้ใหญ่ในเวลากลางคืน

เมื่อปี พ.ศ. 2540 มีชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางไปชมดอยตุง 5 แสนคน “พระตำหนักดอยตุง” ซึ่งเปรียบประดุจหัวใจของโครงการฯ ก็ยังเป็น

ตัวกระตุ้นให้การดำเนินงานบนดอยตุงดำเนินไปโดยไม่หยุดยั้ง บริเวณรอบพระตำหนักดงมดด้วยแปลงไม้ดอกไม้ประดับและไม้สวนครัว มีป่าไม้ยืนต้นโอปอล้อมอยู่โดยรอบ

ตรงลาดเขาด้านหน้าพระตำหนักดอยตุงมี **สวนแม่ฟ้าหลวง** บนเนื้อที่ 25 ไร่ ซึ่งจัดภูมิทัศน์เป็นสวนไม้เมืองคล สวนปฏิมารกรรม สวนหิน สวนน้ำพุ ดงงาม



ด้วยเหล่าพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพรรณที่ปลูกตกแต่งเป็นรูปต่างๆ กว่า 70 ชนิด ได้รับการดูแลรักษาและปรับเปลี่ยนให้สวยงามไม่ซ้ำแบบตลอดปีท่ามกลางลานดอกไม้หลากหลายสีต่างพันธุ์นั้น มีรูปปั้นที่ **สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี** พระราชทานชื่อว่า **ความต่อเนื่อง** ประดิษฐานอยู่เป็นประติมากรรมรูปเด็กยืนต่อตัวสูงขึ้นไปในอากาศ ประหนึ่งจะบอกเล่าให้ผู้พบเห็นได้รำลึกว่า พระผู้พระราชทาน **"สวนแม่ฟ้าหลวง"** นั้น เมื่อทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจได้แล้ว จะทรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร ไม่เคยทรงละทิ้งสิ่งใดไว้กลางคัน

ใกล้ซุ้มประตูเข้าสวนแม่ฟ้าหลวง มีป้ายขนาดใหญ่จารึกพระราชกระแสรับสั่งของ **"สมเด็จพระเจ้า"** ไว้ว่า **"สวนแม่ฟ้าหลวง สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้มาท่องเที่ยวได้มีความสุขของต้นไม้ ดอกไม้ ถ้าคน**

ที่มาเหยียบย่ำ หรือทำลายต้นไม้ ดอกไม้ใบหญ้า แม้แต่คนละเล็กละน้อย คนที่มาข้างหลังก็จะไม่มีโอกาสได้มีความสุขมานี้"

สวนแม่ฟ้าหลวงเป็นสวนดอกไม้ที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย และในเอเชีย ในปี พ.ศ.2536 ได้รับรางวัล **พาด้า โกลด์ อะวอร์ด** จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย

ดอยสูงที่สุดของดอยตุงเป็น **"สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ"** มีรูปสลูประติมากรรมอยู่บนหินรูปช้างมูบเป็นสัญลักษณ์ ต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปี มี นิโครธ โพธิ์ ไทร ไกลกว้าง จำนวน 14 ต้น ที่กรมป่าไม้ได้ขุดล้อมจากริมทางที่กำลังขยายถนนเคลื่อนย้ายขึ้นมาปลูกไว้บนดอยช้างมูบเพื่อ **"ขุดชีวิตต้นไม้ถวายสมเด็จพระเจ้านเรนมิตรปาตดอยตุง"** บางต้นสมเด็จพระเจ้ายาทรงขอต่อกิ่งด้วยพระองค์เอง ก็แตกใบเขียวชอุ่มทุกต้น ภูมิทัศน์บนดอยช้างมูบวันหนึ่งดงมาขึ้นตาด้วยไม้ยืนต้นใหญ่น้อยนานาพรรณ ขึ้นเบียดเสียดลดหลั่นกันไปจนสุดสายตา กุหลาบพันปี หรือโรโดเดนดรอนต้นใหญ่ ปลูกสดเลยไปตามแนวทางเดินหลายพันต้น ไกลๆ กันนั้นยังมีมือเคลียสีขาว สีส้มพู สีแดง ผลดอกลานสะพรั่ง

เดี๋ยวนี้ชาวเขาเขาพัฒนาแล้ว...ดอยตุงเล็ก ปลูกผืนหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจ ปลูกกาแฟผสมแมคคาเดเมียและเกาต์ นับเป็นการสร้างพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้มีเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นพืชที่มีอายุยืนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน 50-100 ปี เดิมทีพื้นที่แถบนี้ใช้ปลูกฝิ่น ทำให้ผู้คนล่องเมื่อยหันมาปลูกกาแฟทางการได้ให้ชาวบ้านเข้าทำกิน จำนวน 50 สหกรณ์ ตั้งมาแพร่ช่วยสร้างงานให้ชาวบ้านได้ประมาณ 600-700 คน กาแฟที่ผลิตได้จำหน่ายที่บริษัทการบินไทย ร้านอาหาร โรงแรมทั่วไป และส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศรสชาติดีเป็นสองรองใครในทำเนียบกาแฟโลก

ส่วนการ **ปลูกต้นปอสา** ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ดูแลรักษาป่า ในเวลาเดียวกันนอกจากจะได้ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชาวบ้าน การทำกระดาศากำลังเป็นที่นิยม มีแนวโน้มที่สดใสในอนาคต ปัจจุบันดอยตุงเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพ หัตถกรรมและอุตสาหกรรม มีโรงทอพรม หอผ้ากี่กระตุก โรงผลิตกระดาษสา

วันนี้ ประชากรบนดอยตุงมีคุณภาพชีวิต การศึกษา สุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ดีขึ้น ตั้งใจทำงานในอาชีพของตนเองอย่างขยันขันแข็ง มีบ้านช่องเป็นหลักฐานที่มั่นคง พร้อมกับพัฒนาตนเองและอาชีพจนอยู่ดีมีความสุขกันทั่วหน้า ก่อนเริ่มโครงการ

พัฒนาดอยตุงเคยมีรายได้ 3,772 บาทต่อคนต่อปี ปัจจุบันมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 21,038 บาทต่อคนต่อปี ประการสำคัญคือ ทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าช่วยกันดูแลรักษาต้นน้ำลำธาร และช่วยกันบำรุงรักษาป่าเศรษฐกิจ ซึ่งนำรายได้ต่อเนื่องมาให้เป็นการแก้ปัญหาหายาเสพติด และมีอาชีพที่มั่นคงถาวร ทำให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ **สมเด็จพระราชปนัดดาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าแม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย**

พระราชกรณียกิจทั้งหลาย ไม่เป็นเพียงที่กล่าวขานของพลกนิกรชาวไทยทั่วหล้า พระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระนามนี้ยังเกริกก้องเกรียงไกรเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก โดยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 ที่ผ่านมา องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้ทูลเกล้าฯถวายพระเกียรติคุณยกย่องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยทรงได้รับการประกาศให้เป็น **"บุคคลสำคัญของโลก"**

ขณะเดียวกัน เนื่องในโอกาสสิริพุทธศักราช 2543 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชสมภพ 100 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญชวนพลกนิกรชาวไทยทั้งประเทศและชาวโลกร่วมกันเฉลิมฉลองเกิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้ายา ซึ่งจัดให้มีขึ้นในงาน **"100 ปี สมเด็จพระเจ้ากับการพัฒนาการเกษตร"** ระหว่างวันที่ 26 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

นายสิมา โมรากุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ในงานนี้ นอกจากจะมีหลายหน่วยงาน กรมต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมเกิดพระเกียรติครั้งนี้ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการภาพพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจสำคัญๆแล้ว สำหรับกรมพัฒนาที่ดินได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาในโครงการพัฒนาที่ดินดอยตุง โดยแสดงนิทรรศการภาพการดำเนินงานพัฒนาที่ดินดอยตุงตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการที่รัฐสภาพัฒนาการตัดไม้ทำลายป่าทำให้เกิดการชะล้างพังทลาย ของดิน จนกระทั่งประสบความสำเร็จภายหลังจากการนำแผนการใช้ที่ดิน ตลอดทั้งกรมพัฒนาที่ดินได้นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปช่วยในการพัฒนาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ที่ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้น

■ **ประกิด เพ็งวิชัย : เรียบเรียง**